

การเปลี่ยนแปลงระบบยกเว้นค่าเล่าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้าง?

- ◆ โรงเรียนมัธยมปลายทั้งเอกชนและรัฐบาล ผู้ปกครอง **ไม่ต้องรับผิดชอบค่าเล่าเรียนที่มีเงื่อนไขด้านรายได้และจำนวนบุตรอีกต่อไป**
- ◆ **โรงเรียนมัธยมปลายที่อยู่นอกจังหวัด (*) ก็เข้าข่ายได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียนเช่นกัน** *รายชื่อโรงเรียนจะกำหนดในภายหลัง

จะเปลี่ยนแปลงเมื่อไร?

- ◆ **ระบบจะเปลี่ยนแปลงตามปีการศึกษาที่เข้าสู่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย**
 เข้าม. ปลายในปีการศึกษา 2024 (ปัจจุบัน ม.3) : ยกเว้นค่าเล่าเรียนตั้งแต่ชั้น ม. 5 (ปีการศึกษา 2025)
 *ในปีการศึกษา 2025 อาจต้องรับผิดชอบค่าเล่าเรียนบางส่วน
 เข้าม. ปลายในปีการศึกษา 2025 (ปัจจุบัน ม.2) : ยกเว้นค่าเล่าเรียนตั้งแต่ชั้น ม. 5 (ปีการศึกษา 2026)
 เข้าม. ปลายในปีการศึกษา 2026 (ปัจจุบัน ม.1) : ยกเว้นค่าเล่าเรียนตั้งแต่ชั้น ม. 4 (ปีการศึกษา 2026)

ตรวจสอบค่าเล่าเรียนที่ต้องรับผิดชอบแบ่งตามชั้นปีและเส้นทางการศึกษาต่อ

นักเรียนชั้น ม. 2 และ ม. 3 ในปัจจุบัน

		ม. 4	ม. 5	ม. 6
① โรงเรียนที่จะเข้าศึกษาต่อเป็นโรงเรียนเอกชนหรือรัฐบาล ^{*1}	① เอกชน ② ต่ำกว่า 5.9 ล้านบาท	ฟรี	ฟรี	ฟรี
	จำนวนบุตร	3 คนขึ้นไป	ฟรี	ฟรี
② รายได้รวมต่อปีของผู้ปกครอง (โดยประมาณ)	① เอกชน ② 5.9 - 8 ล้านบาท	1 แสนเยน	ฟรี	ฟรี
	จำนวนบุตร	2 คน	ฟรี	ฟรี
	① เอกชน ② 8 - 9.1 ล้านบาท	2 แสนเยน	ฟรี	ฟรี
	จำนวนบุตร	1 คน	ฟรี	ฟรี
	① เอกชน ② สูงกว่า 9.1 ล้านบาท	1 แสนเยน	ฟรี ^{*2}	ฟรี
	จำนวนบุตร	3 คนขึ้นไป	ฟรี ^{*3}	ฟรี
	① รัฐบาล ② ต่ำกว่า 9.1 ล้านบาท	3 แสนเยน ^{*2}	ฟรี ^{*3}	ฟรี
	จำนวนบุตร	2 คน	ฟรี	ฟรี
	① รัฐบาล ② สูงกว่า 9.1 ล้านบาท	สูงสุด 4.8 แสนเยน ^{*2}	ฟรี ^{*3}	ฟรี
	จำนวนบุตร	1 คน	ฟรี	ฟรี
		ค่าเล่าเรียนทั้งหมด	ฟรี ^{*3}	ฟรี
		ฟรี	ฟรี	ฟรี
		118,800 เยน	ฟรี	ฟรี

- (*) ตัวอย่างกรณีศึกษาต่อในโรงเรียนมัธยมปลายเอกชนในจังหวัดโอซาก้า (ระบบเรียนเต็มวัน) โรงเรียนมัธยมปลายจังหวัด (ระบบเรียนเต็มวัน) สำหรับโรงเรียนมัธยมปลายเอกชน ต้องเป็นโรงเรียนที่ให้การสนับสนุนด้านทุนการศึกษาที่ระบุโดยจังหวัดโอซาก้า
- (*2) สำหรับโรงเรียนที่ค่าเล่าเรียนสูงกว่า 6 แสนเยน ผู้ปกครองจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากที่แสดงในตารางเป็นจำนวน "ค่าเล่าเรียน - 6 แสนเยน"
 [ตัวอย่าง] หากค่าเล่าเรียน 6.5 แสนเยน ผู้ปกครองจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพิ่มอีก 5 หมื่นเยน (6.5 แสนเยน - 6 แสนเยน = 5 หมื่นเยน)
- (*3) นักเรียนชั้น ม. 3 ในปัจจุบัน : โรงเรียนที่ค่าเล่าเรียนสูงกว่า 6.3 แสนเยน ผู้ปกครองจะต้องรับผิดชอบ "ค่าเล่าเรียน - 6.3 แสนเยน"
 [ตัวอย่าง] หากค่าเล่าเรียน 6.5 แสนเยน ผู้ปกครองจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย 2 หมื่นเยน (6.5 แสนเยน - 6.3 แสนเยน = 2 หมื่นเยน)
 นักเรียนชั้น ม. 2 ในปัจจุบัน : ผู้ปกครองไม่ต้องรับผิดชอบค่าเล่าเรียน

นักเรียนชั้น ม. 1 หรือต่ำกว่าในปัจจุบัน

ทั้งโรงเรียนเอกชนและรัฐบาล ตั้งแต่ชั้น ม. 4 เป็นต้นไปจะไม่ต้องจ่ายค่าเล่าเรียนทั้งหมด

Q&A เกี่ยวกับระบบยกเว้นค่าเล่าเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย



ค่าใช้จ่ายอื่นนอกจากค่าเล่าเรียนจะได้รับการยกเว้นด้วยหรือไม่?

ค่าใช้จ่าย เช่น ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าชุดยูนิฟอร์ม กองทุนเพื่อการทัศนศึกษา ฯลฯ จะไม่ได้รับการยกเว้น ในกรณีที่ประสบความลำบากในการหาเงินทุนเพื่อใช้จ่ายต่าง ๆ ในช่วงแรกเข้าของโรงเรียน
กรุณากรอกแบบฟอร์มจงดิวเพื่อใช้บริการเงินกู้ไร้ดอกเบี้ยของ Osakafu Ikuikai (Osaka Prefectural Scholarship Foundation)
*ระยะเวลาสิ้นสุดการรับแบบฟอร์ม: ต้นเดือนตุลาคม 2023



ในเมื่อไม่มีเงื่อนไขด้านรายได้ของผู้ปกครองและทุกคนได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียนเหมือนกันหมด ยังจำเป็นต้องดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อขอรับการยกเว้นค่าเล่าเรียนอยู่หรือไม่?

จำเป็นต้องยื่นทั้งแบบฟอร์มสำหรับรับทุนการศึกษาจากรัฐและแบบฟอร์มสำหรับระบบสนับสนุนค่าเล่าเรียนของจังหวัดโอซาก้า ทั้งโรงเรียนเอกชนและรัฐบาล โดยการยื่นเรื่องจะดำเนินการผ่านโรงเรียนมัธยมปลายหลังจากได้เข้าโรงเรียนไปแล้ว ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องดำเนินการก่อนเข้าโรงเรียน



อยากรู้ว่าที่โรงเรียนมัธยมปลายเอกชนที่กำลังจะไปศึกษาต่อ เป็นโรงเรียนที่ได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียน (โรงเรียนที่ให้การสนับสนุนด้านทุนการศึกษา) หรือไม่?

บนเว็บไซต์ของจังหวัดโอซาก้าจะมีรายชื่อโรงเรียนที่ให้การสนับสนุนด้านทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2023 อยู่ สำหรับรายชื่อโรงเรียนที่ให้การสนับสนุนด้านทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2024 มีกำหนดจะประกาศให้ทราบอย่างเป็นทางการในเดือนธันวาคม 2023



มีแผนว่าจะไปศึกษาต่อในโรงเรียนเอกชนหรือไม่ก็โรงเรียนรัฐบาลที่จังหวัดอื่น จะทราบเมื่อไรว่าโรงเรียนใดจะเป็นโรงเรียนที่ให้การยกเว้นค่าเล่าเรียนบ้าง?

โรงเรียนจังหวัดอื่นที่ให้การยกเว้นค่าเล่าเรียน มีกำหนดจะประกาศให้ทราบอย่างเป็นทางการภายในเดือนธันวาคม 2023 บนเว็บไซต์ของจังหวัดโอซาก้า



โรงเรียนมัธยมปลายแบบเรียนทางไกลได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียนด้วยหรือไม่?

เช่นเดียวกับโรงเรียนมัธยมปลายแบบเรียนเต็มวัน โรงเรียนมัธยมปลายแบบเรียนทางไกลในจังหวัดโอซาก้า (เฉพาะโรงเรียนที่ให้การสนับสนุนด้านทุนการศึกษา) ก็จะไม่ค่อย ๆ ยกเลิกเงื่อนไขด้านรายได้ไปตามลำดับ



สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ช่องทางด้านล่าง

(เกี่ยวกับโรงเรียนเอกชน)

ศูนย์บริการประชาชนประจำจังหวัด PIPITTO Line

06-6910-8001

大阪府 私立 無償化



(เกี่ยวกับโรงเรียนรัฐบาล)

แผนกรายได้ ฝ่ายการเงินสิ่งอำนวยความสะดวก สำนักการศึกษาจังหวัดโอซาก้า

06-6941-0351(ตัวแทน)

*ตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไป กรุณาติดต่อไปที่ PIPITTO Line ตามที่ระบุในด้านซ้าย